



Diệu Ngô

Suivre

L'utilisateur n'a pas rentré d'informations à son sujet



Kiến trúc đẹp

Bằng những nỗ lực không ngừng để đáp lại niềm tin của khách hàng khi sử dụng dịch vụ, Gia Bảo luôn mang đến cho chủ đầu tư những mẫu kiến trúc đẹp, bền vững, thể hiện niềm đam mê và sức sáng tạo của giới kiến trúc. Và để giúp tiết kiệm chi phí. Hãy liên hệ với chúng tôi để có những bản vẽ thiết kế nhà đẹp nhất, chất lượng nhất, hợp Phong thủy và giá rẻ nhất trên thị trường. Thiết kế biệt thự của Gia Bảo mang đến sự sang trọng và tiện nghi cho mọi gia đình.



Nội thất sang trọng

Mẫu nội thất sang trọng và đẳng cấp bao giờ cũng thu hút hơn cả. Luôn tuân thủ các nguyên tắc trong thiết kế và nét đặc trưng trong phong cách Hiện Đại, kết hợp cùng vật liệu cao cấp KTS đã tạo nên một không gian đúng như mong muốn của gia chủ. Điểm nổi bật trong bản thiết kế này chính là chất liệu gỗ được sử dụng tối đa để mang tới sự ấm cúng và tôn lên không gian nội thất sang trọng, đẳng cấp. Hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng những bức ảnh thiết kế hiện đại, sang trọng.



Thiết kế nội thất biệt thự

Phong cách hiện đại được thể hiện rõ trong việc phân chia các mảng khối, tiết giảm những vật dụng không cần thiết mang tới không gian hài hòa. Đặc biệt, vẫn với những mảng khối cơ bản, diện tường phòng khách được kết hợp khéo léo 3 dòng vật liệu góp phần tăng tính nghệ thuật và là điểm nhấn độc đáo. Ánh sáng vàng từ đèn downlight được bố trí thông minh, góp phần thổi nét lãng mạn vào không gian nội thất sang trọng.



Nội thất

Hiện nay, xu hướng thiết kế nội thất cao cấp được các KTS đề cao sự sang trọng, thanh lịch và hài hòa trong đường nét thiết kế thông qua sự phối hợp giữa màu sắc và vật liệu nhằm mang đến những điểm nhấn cá tính. Công trình sử dụng những sản phẩm nội thất từ các thương hiệu danh tiếng, pha trộn giữa phong cách cổ điển với hiện đại nhằm đem đến những thiết kế vừa độc đáo, sang trọng nhưng vẫn mới mẻ. Đây được dự đoán là một trong những phong cách thiết kế nội thất thu hút sự quan tâm của đông đảo các chủ đầu tư trong năm nay.



Thiết kế mẫu nhà 4 đẹp

Thiết kế mẫu nhà 4 đẹp trong nhịp sống hội nhập đặc biệt là sau hậu dịch Covid 19 xu hướng xây dựng nhà đơn giản với những **mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái thái**, mái bằng đơn giản hiện đại. Chỉ với từ chi phí 100 triệu đồng khách hàng có thể đầu tư cho mình 1 ngôi nhà cấp 4 đơn giản 1 tầng kích thước 5x20. Xu hướng thiết kế nhà cấp 4 đẹp ở nông thôn với chi phí rẻ và hệ thống sân vườn rộng rãi sẽ tạo nên không gian mở hài hòa với cuộc sống làng quê.



Chung cư

Căn hộ có điểm nhấn là mảng lưới đỏ gạch, gợi một chút cảm giác xưa cũ của những căn nhà mái đỏ, cùng với dàn hoa giấy đầy thơ mộng. Với phong cách thiết kế kiến trúc mang đậm chất - sự kết hợp giữa không gian cây xanh tự nhiên ở trong và ngoài căn hộ với các vật liệu hoàn thiện mới và các khối xanh và gạch hoa gió -, tất cả đã tạo nên điểm nhấn tạo nên sự hài hòa cho mặt tiền của một căn hộ 3,5 tầng đã được khách hàng đón nhận rất nhanh và đánh giá rất cao về kiến trúc của căn hộ.



Cải tạo

Được yêu cầu thiết kế cải tạo lại công năng trong nhà và ngoài nhà từ một căn hộ cũ xuống cấp thành một căn hộ có kiến trúc mặt tiền hiện đại, đưa hệ khung hoa sắt mạ kẽm mỹ thuật và kính cường lực lên mặt tiền vừa để tận dụng không gian cho một căn hộ có diện tích nhỏ và cũng tạo cho căn hộ có một mặt tiền rất hiện đại và phóng khoáng.



biệt thự tân cổ điển

Kiến trúc biệt thự tân cổ điển hiện nay được thiết kế cách tân và lược bớt đi sự rườm rà không cần thiết mà thay vào đó là các chi tiết tinh tế hơn khi sắp xếp và bố cục các điểm nhấn hoa văn, mang đến cảm nhận về một ngôi nhà đẹp cũng như phù hợp công năng sử dụng. Các mẫu biệt thự tân cổ điển tạo ra cho chủ nhân ngôi nhà một sự sang trọng và tinh tế cần thiết để thể hiện đẳng cấp, danh tiếng và giá trị.

Description

Một số công trình kiến trúc và nội thất đẹp được tôi sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau, Hãy cùng khám phá và chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của kiến trúc và nội thất trên khắp thế giới nhé.

Téléphone

